

# ยุบรวมกระทรวง-ทบวง 'สุธรรม' ไปไหน?

นโยบายปฏิรูปการศึกษานับเป็นนโยบายหลักเรื่องหนึ่งที่พรรคไทยรักไทยใช้เป็นจุดขายในการเรียกคะแนนในการเลือกตั้งที่ผ่านมา ดังนั้นเมื่อไทยรักไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลจึงต้องเอาคนของตัวเองเข้ามาทำงานในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนของรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วย เพื่อที่จะร่วมผลักดันนโยบายของพรรคให้สัมฤทธิ์ผล ส่วนจะทำอย่างไรนั้น นายจำลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาธิการ มีคำอธิบาย

หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งรมช.ศึกษาธิการแล้ว จะดำเนินการอะไรเป็นสิ่งแรก จะต้องนำนโยบายด้านการศึกษามาปรับให้เข้ากับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ซึ่งขณะนั้นสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) ได้ดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้ว โดยยังมีอีก 3 ประการที่ยังไม่แล้วเสร็จที่ต้องเร่งผลักดัน คือการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ พ.ร.บ.บัญญัติเงินเดือนข้าราชการครู

ซึ่งพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งร่างของสปศ.และร่างของสำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) แต่ต้องเอาร่างทั้ง 2 ฉบับมาพิจารณาปรับรวมกันเพื่อให้ได้กฎหมายที่สมบูรณ์ที่สุด

สำหรับประเด็นการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาขณะนี้ยังมีความสับสนขัดแย้งกันอยู่ โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าควรจะให้มีเขตพื้นที่การศึกษาน้อยที่สุดคือไม่เกิน 76 เขต ซึ่งเท่ากับจำนวนจังหวัดของประเทศ เนื่องจากเห็นว่าหากมีเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากก็จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ เพราะจะมีจำนวนบุคลากรในระดับบริหารมากเกินไป ขณะทีสปศ.มีความเห็นว่าให้มี 295 เขต ซึ่งเรื่องนี้จะต้องไปปรับความคิด หรือก็ถกกันก่อนว่าจะตกลงกันได้อย่างไร

**จะปรับนโยบายการศึกษาของพรรคให้สอดคล้องกับ สปศ.อย่างไร**  
พรรคไทยรักไทยมีนโยบายการศึกษา 3 ระดับ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว ก็จะเอานโยบายที่เคยหาเสียงไว้ มาจัดให้เข้ากับการรอนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ สปศ.ศึกษาไว้ ส่วนรายละเอียดงบประมาณที่จะต้องมีการจัดสรรให้รูปแบบใหม่ โดยเอาเป้าหมายนโยบายเป็นหลัก และจัดสรร

งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งจะต่างกับการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านๆ มา ที่มีลักษณะของการเฉลี่ยงบประมาณเท่ากันทุกกรม และบวกเพิ่มให้อีก 5 เปอร์เซ็นต์ของที่มา การจัดสรรงบประมาณแบบนี้ ทำให้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามข้อเท็จจริง

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องประสานกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การผลักดันนโยบายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เช่น ประสานกับกระทรวงการคลังในการจัดสรรงบประมาณ



จำลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาธิการ

**มีการตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลหรือไม่**

พรรคไทยรักไทยมีทีมงานที่จะเข้ามาดูแลงานการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม คือ 1. ด้านนโยบาย ซึ่งจะเน้นนักวิชาการที่จะมาให้ข้อมูลในการทำงานแก่รัฐมนตรี 2. ทีมงานด้านการเมืองจะเป็น ส.ส.ที่จะมาทำหน้าที่ประสานกับทางสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และ 3. ทีมงานด้านโศภค ซึ่งจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งาน

ของกระทรวง แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทีมที่จะเข้าหาให้กับรัฐมนตรีแต่อย่างใด

**จะมีการแบ่งงานในกระทรวงศึกษาอย่างไร**

ในกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่ 20 หน่วยงาน ทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยจะแบ่งงานให้รับผิดชอบ เท่าๆ กัน เนื่องจากเห็นว่างานของแต่ละหน่วยงานเป็นงานหนัก จึงไม่อยากให้รัฐมนตรีท่านใดต้องเข้ามาแบกรับภาระเพียงคนเดียว โดยขณะนี้ได้มีการพูดคุยกันไว้คร่าวๆแล้ว และในวันที่ 19 ก.พ. ก็จะมีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

**ขณะนี้เหลือเวลาในการยุบรวมกระทรวงศึกษาธิการเพียงปีเศษๆ เท่านั้น คิดว่ารัฐบาลจะดำเนินการเสร็จทันหรือไม่**

พ.ร.บ.ต่างๆที่จะต้องออกมารองรับการปฏิรูปการศึกษาทั้งที่ต้องร่างใหม่และกฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวน 82 ฉบับ ได้มีการร่างไว้หมดแล้ว คาดว่าเมื่อมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถพิจารณาได้ทันที ไม่น่าจะมีปัญหา

**เตรียมการจัดสรรข้าราชการอย่างไร หลังยุบรวมกระทรวง**

เมื่อมีการยุบรวมแล้ว จะทำให้เหลือเพียง 5 กรมในกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ตั้งใหม่ ซึ่งจะมีบุคลากรหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง อาทิ ปลัด อธิบดีกรมต่างๆ ผู้อำนวยการกอง จะต้องปรับเปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม แต่ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับรายได้ และขั้นเงินเดือนที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงไม่กระทบต่อสถานภาพข้าราชการ ไม่มีการปรับลดคนออก เพียงแต่จะเกลี่ยให้เหมาะสมกับงาน

**เมื่อมีการยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีภายในพรรคหรือไม่**

หลังจากยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2545 แล้วตามกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยจะต้องถูกยุบไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งก็อาจให้ท่านเอกอัครราชทูตช่วยว่าการกระทรวงศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอื่นที่ท่านถนัด ซึ่งการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีของรัฐบาล จะมีจำนวนไม่เกิน 35+1 อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อถึงเวลาท่านเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะมีแนวทางในเรื่องนี้ ■



หมายเหตุ \*\* สปศ.เตรียมเสนอโครงสร้างใหม่ที่ยุบรวมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 20 ส.ค.2545 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 1 มี.ค.นี้

□ หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและรัฐเป็นกรม      ○ คณะกรรมการต่างๆที่มีชื่อองค์กรบริหารโดยขอ  
 ■ เส้นทึบ หมายถึงสายการบังคับบัญชา      - - - - - เส้นประ หมายถึงสายการกำกับดูแลหรือการกำหนดกรอบนโยบาย

ที่มา : คณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)